

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบทางไกล (Tele-Video Conference) ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ.

....

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2547

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2547

เรื่อง อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องเล่น พ.ศ.

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และร่างพระราชบัญญัติแก้ไข (การขอพระราชทานอภัยโทษ)ศ.พ (..ฉบับที่) วิธีการขัง).... .ศ.พ (.. ฉบับที่) เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือจำคุกและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์ รวม (2 ฉบับ

เรื่อง อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการลด) (ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การกำหนดกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

เรื่อง อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก.ในเบื้องต้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ . จากการเข้าและจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถโดยสาร

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบ ศ.พ (.. ฉบับที่) ร่าง.... .ศ.พ (.. ฉบับที่) รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (.. ฉบับที่) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกศ.พศ.พ (.. ฉบับที่) สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

เรื่อง อนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ .ศ. 2533 (ฉบับที่ (. .

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยงประชุมของกรรมการกฤษฎีกาศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ขออนุมัติรวมและยุบเลิกทบทวนเวียน

เรื่อง โครงการจัดงานชมชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่-25 พ.ศ.2548

เรื่อง ขออนุมัติกู้ยืมเงินเพื่อชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

เรื่อง ขอผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายในไตรมาสที่ 3 (โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ(

- เรื่อง อนุมัติก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร
- เรื่อง มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ กทท. 2/2547
- เรื่อง การให้สัตยาบันกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
- เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2547
- เรื่อง ขอขยายระยะเวลาเบิกรับเงินกู้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณพ .ศ.2547
- เรื่อง การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำรวมไทยพม่า-
- เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการชบชวีตธุรกิจไทย ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
- เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาท
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัด (.ศ.พ) . . .ศ.อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ2509
- เรื่อง อนุมัตินำเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักร
- เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.... .ศ.
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนสิงหาคม
- เรื่อง การลงนามในพิธีสารสำคัญ 2 ฉบับ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 36
- เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานในภาชนะน้ำมันแพง
- เรื่อง ขอขยายระยะเวลาเบิกรับเงินกู้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณพ .ศ.2547
- เรื่อง อนุมัตินำเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักร

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงพาณิชย์

แต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง นักบริหาร)11) ใน
กระทรวงต่าง ๆ ที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ รวม 7
กระทรวง

แต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 10

แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 10

แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ระดับ 10

แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับ
10

แต่งตั้งประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ 10

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ใบ แทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
รายละเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้

สถานบริการตามมาตรา 3 (1) (4) (5) กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 10,000 บาท และ
สูงขึ้นตามสัดส่วนพื้นที่การให้บริการสูงสุด 50,000 บาท เต็มจำนวนตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ และสถานบริการตามมาตรา 3 (2) (3)

กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 บาท และสูงขึ้นตามสัดส่วนพื้นที่การให้บริการสูงสุด 50,000 บาท เต็มจำนวนตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ ฯ

ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ฉบับละ 1,000 บาท เต็มจำนวนตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ ฯ

การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครั้งละ 1 ใน 5 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

การประกอบกิจการสถานบริการตามมาตรา 3 (4) หากสถานบริการใดเข้าลักษณะที่มีรูปแบบตามมาตรา 3 (4) (ก)เกินกว่าหนึ่งรูปแบบ ให้คิด (ค) หรือ (ข) (ค่าธรรมเนียมทุกรูปแบบตามอัตราที่กำหนด

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ได้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานบริการในปัจจุบัน จึงเห็นควรกำหนดค่าธรรมเนียมสถานบริการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2547 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีสาระสำคัญกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2547 โดยให้ถือจำนวนหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศและห้าสิบคนสำหรับคนไร้สัญชาติ

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อปี สำหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี

เนื่องจากในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ ส่งเสริมการส่งออก สินค้าไทย เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลต้องการให้ชาวต่างชาติ ที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ เข้ามาดำเนินธุรกิจหรืออยู่ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและมี

ความเชื่อมั่น ซึ่งการให้ถิ่นที่อยู่แก่คนต่างด้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น ผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2546 ปรากฏว่า มีคนต่างด้าวรวม 41 สัญชาติ ได้มายื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 506 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองพิจารณา จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว

3. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2547 (3-6 ส.ค. 2547) โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2547 (26-30 ก.ค. 2547) ดังนี้

ภาวะราคาสินค้า สินค้าโดยทั่วไปยังปกติ มีสินค้าที่ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 6 สินค้า ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่ ราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกเคลื่อนไหวในระดับสูง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาล

สินค้าที่ต้องติดตามใกล้ชิดพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กราคายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้น โดยเหล็กเส้น ขนาด)9 มม ราคาสูงขึ้นเป็น (.107-110 บาทเส้น เหล็ก/สูงขึ้น3 บาท ขนาด) เส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดเหล็กทรงนำ/100x50x5 มม ราคาสูงขึ้นเป็น (.1,200-1,348 บาท ท่อน เหล็กสูงขึ้น/5 บาทท่อน/

สินค้าที่ต้องติดตามใกล้ชิด ได้แก่ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีราคายังเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันมีผลมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 91 และ 95 ราคาสูงขึ้นเป็น 19.19 บาท ลิตร และ/19.99 บาท ลิตร ตามลำดับ เหล็กสูงขึ้น/0.60 บาทลิตร นอกจากนี้เม็ด/พลาสติก ก็มีราคาสูงขึ้นเป็น45.50 บาท เหล็กสูงขึ้น .กก/3.50 บาท.กก/

สินค้าที่เคลื่อนไหวขึ้นลงตามฤดูกาลและภาวะตลาดช่วงสั้น ๆ ได้แก่ ผักคะน้า ราคาลดลงเป็น 15-18 บาท เหล็กลดลง .กก/1.50 บาท .กก/เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ สำหรับ ส้มเขียวหวาน ราคาลดลงเป็น 32-40 บาท เหล็กลดลง .กก/3 บาทเพราะว่ามีปริมาณออกสู่ตลาด .กก/

เป็นจำนวนมาก กอปรกับมีผลไม้หลายชนิดที่สามารถบริโภคทดแทนได้ในราคาถูก

สำหรับสินค้าอื่น ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ราคาลดลงเล็กน้อยตามกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและภาวะการแข่งขัน เช่น ผลิตภัณฑ์นม กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลา และแป้งผงโรยตัว เป็นต้น

ผลการตรวจสอบ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

	ตรวจสอบ	พบการกระทำผิด
1) กทม.	563 ราย	1 ราย
2) ภูมิภาค	6,123 ราย	1 ราย

ตามพระราชบัญญัติมาตรการขังตวงวัด พ.ศ.2542

	ตรวจสอบ	พบการกระทำผิด
1) กทม.	163 ราย	-
2) ภูมิภาค	4,615 ราย	3 ราย

4. เรื่อง อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จากวงเงิน 11,000,000 บาท เป็นวงเงิน 12,080,000 บาท โดยเบิกจ่ายเงินจาก งบประมาณปี 2547 จำนวน 2,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549 จำนวน 9,880,000 บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบด้วยแล้ว

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 315 เมตร ได้ในวงเงิน 12,080,000 บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินค่าก่อสร้างต่างไปจากที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 เนื่องจากตลิ่งบริเวณดังกล่าวมีการพังทลายของชั้นดินจากการกัดเซาะของแม่น้ำหากก่อสร้างเขื่อนความยาว 200 เมตร จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นได้ จึงสมควรก่อสร้างเขื่อนในความยาว 315 เมตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตลิ่งกัดเซาะ

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปลี่ยนแปลงรายการและดำเนินการ ก่อสร้างรายการดังกล่าวได้ ภายในวงเงิน 12,080,000 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จำนวน 2,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2549 จำนวน 9,880,000 บาท

5. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวงเงิน 12,900,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2547 จำนวน 2,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549 จำนวน 10,900,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่าคณะกรรมการได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 อนุมัติการก่อสร้างผูกพันข้ามปี งบประมาณ สำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งรวมรายการค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 200 เมตร ในวงเงิน 10,500,000 บาท ในการดำเนินงานดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวในวงเงิน 12,900,000 บาท ให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งสำนักงานประมาณอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน 12,900,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2547 จำนวน 2,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2549 จำนวน 10,900,000 บาท

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องเล่น พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องเล่น พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) เป็นประธาน และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ ให้เกิดความชัดเจนกว่าเดิม ไปประกอบการพิจารณาแล้ว ดำเนินการ

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการกำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระแสไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน และเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใด

7. เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน

คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ ดังนี้

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษใน แม่น้ำท่าจีน และรับทราบและให้ความเห็นชอบในความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร (ทส) ่วมกันพิจารณาข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน รวม 5 ข้อ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้รายงานผลการดำเนินโดยเฉพาะย่อย (หากมี) การรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค-างยิ่งเมื่อประสบปัญหาและอุปสรรคจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับประเด็นอภิปรายของ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.2 (ฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากร (ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อมด้านบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้เกิดประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการวาง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลักษณะที่มีเงื่อนไขเวลาและสามารถ เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาไปพิจารณาดำเนินการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายใน 3 เดือน

มอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนชักข้อความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 สิงหาคม 2546 และมติคณะรัฐมนตรี 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง แนวทางการจัดทำความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการในเรื่องสภาที่ปรึกษาฯ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.2 (ฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.2 (ฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ที่มอบให้สำนักงาน (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) รับเป็นเจ้าของเรื่องไปประสานกับสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณาว่า การจัดทำความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาฯ ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ส่วนราชการได้จัดทำและนำเสนอคณะรัฐมนตรี และได้แจ้งสภาที่ปรึกษาฯ ไปแล้ว นั้น มีความเหมาะสม สมบูรณ์ในรูปแบบ เนื้อหาสาระหรือไม่ เพียงใดหรือควรจะเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงขั้นตอน รูปแบบการจัดทำความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ประกอบด้วย หากเห็นว่า มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาสาระในการ จัดทำความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการอย่างไร ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการต่อไป

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาลพิษในแม่น้ำท่าจีน มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้ ทส.เป็นเจ้า-ของเรื่องรับไปพิจารณา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทส. ได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นด้วยกับประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาลพิษในแม่น้ำท่าจีน ตามข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความเห็นเพิ่มเติมที่เห็นควรมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาลพิษในแม่น้ำท่าจีนเป็นภาพรวมในระบบลุ่มน้ำทั้ง 4 จังหวัด และสอดคล้องกับ (ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร) แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ลุ่มจังหวัด

ปรับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊สไซ และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนของ คณะอนุกรรมการประสานจัดการลุ่มน้ำท่าจีน-นให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและ การปฏิรูประบบราชการ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เครื่องครัดในการบังคับใช้ กฎหมาย เพื่อควบคุมการระบายของเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ให้เป็นตาม- มาตรฐานที่กำหนดไว้

ให้เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ในลุ่มน้ำท่าจีนเข้ามามีส่วนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกและให้การศึกษาแก่เยาวชนและภาคประชาชน เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายปฏิรูปการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ จัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย โดยให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่ริมน้ำ

ผลการดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้ลุ่มน้ำท่าจีนเป็นหนึ่งพื้นที่ ยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อ ป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด จัดทำแผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน จัดทำแผนจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับภาคที่สามารถเชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน สิ่งแวดล้อมของจังหวัดและท้องถิ่น จัดตั้งคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อทำ หน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและควบคุมโรงงานเพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระ .ศ.ราชบัญญัติโรงงาน พ-2535 ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูล น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน โดยให้ โรงงานได้รับการตรวจ ทุก 3 เดือน ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการใช้เทคโนโลยีสะอาด กำหนดให้ โรงงานบางประเภทบางขนาด ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ พัฒนา ระบบตรวจติดตาม มลพิษทางน้ำภายในและโครงการติดตั้งระบบการควบคุม มลพิษทางน้ำระยะไกล

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับมลพิษ และละเล็การ ปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิด มลพิษไว้ในหลักสูตรทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและเล็การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดมลพิษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดย ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนร้อยละ 50 ของราคากลางแบบมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสีย

8. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาตโตตุลาการ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาตโตตุลาการ พ.ศ. และให้สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร่างพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาตโตตุลาการ พ.ศ. ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีสถาบันอนุญาตโตตุลาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในภาครัฐเพียงสถาบันเดียว ทั้งนี้ ให้พัฒนาจากหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันของสำนักงานศาลยุติธรรมให้มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในระยะเริ่มแรกอาจกำหนดให้มีบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และบุคลากรจากหน่วยงานเดิมไปสู่หน่วยงานใหม่

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาตโตตุลาการ พ.ศ. มีสาระสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาตโตตุลาการเป็นทางเลือกหนึ่งให้คู่พิพาทใช้ในการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์แทนการระงับข้อพิพาทในศาลอันจะเป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสู่ศาล สมควรให้มีองค์กรที่มีความอิสระ คล่องตัวสูงในการบริหารจัดการ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาตโตตุลาการทำหน้าที่ในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทและอนุญาตโตตุลาการ รวมทั้งดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาตโตตุลาการ

9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.(การขอพระราชทานอภัยโทษ) และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. (วิธีการขังหรือจำคุกและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์) รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. (การขอพระราชทานอภัยโทษ) และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. (วิธีการขังหรือจำคุกและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์) รวม 2 ฉบับตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และ

สำนักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนประเด็นอภิปรายไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่) (การขอพระราชทานอภัยโทษ)ศ.พ (..

- 1.1 กำหนดให้การทูลเกล้า ฯ ถวาย ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ให้ยื่นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
- 1.2 กำหนดให้พืศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำกลางส่งเรื่อง การทูลเกล้า ฯ ถวายขอพระราชทานอภัยโทษไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
- 1.3 กำหนดให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ถวายความเห็น และ ถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ในเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษ
- 1.4 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่อง การขอพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้สอดคล้องกับการที่กรมราชทัณฑ์โอน มาสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- 1.5 กำหนดบทเฉพาะกาลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กระทำไป ตามอำนาจหน้าที่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้สามารถ - ดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา ฉบับ) วิธีการขังหรือ จำคุก และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมี).... .ศ.พ (.. ที่ (ครรรภ์

- 2.1 กำหนดให้เพิ่มดุลพินิจของศาลในการพิจารณากำหนดวิธีการหรือสถานที่ ในการกักขังหรือจำคุกให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ที่ถูกขังหรือจำคุกในแต่ละ ลักษณะ เช่น การจำคุกผู้ต้องขังบางประเภทในวันหยุดราชการ การ ควบคุมตัวไว้ที่บ้าน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุม
- 2.2 กำหนดให้ศาลมีอำนาจขยายการทูลเกล้าขอรับโทษจำคุกให้กับจำเลยที่มี ครรภ์โดยมีข้อกำหนดจำนวนเดือนเพื่อให้จำเลยที่มีครรภ์ได้มีโอกาส ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองอันจะส่งผลในด้านการเจริญเติบโตของ ทารกในครรภ์มารดาเพื่อให้มีการพบแพทย์ตามกำหนดเวลารวมทั้งลดการ คลอดในเรือนจำ เพื่อเปิดโอกาสให้ทารกได้อยู่กับมารดาภายหลังการ คลอดซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็กและเปิด โอกาสให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์จะรับตัวผู้ที่ศาลสั่งทูลเกล้า

การบังคับโทษไปอยู่ในความควบคุมของตนเองโดยให้มีการทำสัญญาประกันหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่นเดียวกับการปล่อยตัวโดยมีหลักประกัน

2.3 กำหนดให้หญิงใดจะต้องประหารชีวิต ถ้ามีครรภ์อยู่ให้รอจนพ้นเวลาหนึ่งปี นับแต่คลอดบุตร แล้วจึงให้ประหารชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ทารกได้อยู่กับมารดาภายหลังการคลอดซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก

10. เรื่อง อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอกองคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกประชัย เปี่ยมสมบูรณ์) เป็นประธานฯ ไปพิจารณาดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

โครงการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนกลาง 1 แห่ง และส่วนภูมิภาค 13 แห่ง ในการวินิจฉัยและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำให้มีศักยภาพในการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้ง เป็นความจำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นการเตรียมรองรับการอุบัติใหม่ของโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกที่เคยระบาดในประเทศไทย ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก และล่าสุดได้มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในห้องปฏิบัติการของประเทศจีนมีการแพร่ระบาดของเชื้อสู่ชุมชน อาจมีแนวโน้มนำไปสู่การกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะให้ความเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาห้องปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าวได้ โดยในปี งบประมาณ พ.ศ.2547 เห็นควรให้จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจของห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เดิมในวงเงิน 24,100,000 บาท

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ที่จะนำไปจัดหาครุภัณฑ์ทั้ง 5 รายการดังกล่าว เห็นควรให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ที่ได้รับโดยพิจารณาทบทวน ยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดเป้าหมายที่มีความสำคัญใน

ลำดับต่ำหรือหมดความจำเป็น หรือใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของ-
.ศ.ปีงบประมาณ พ2547 ไปดำเนินการในโอกาสแรกก่อน และหากจำเป็นจะต้อง
ดำเนินการตามโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ .ศ.2548 เห็นควรให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณต่อคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.
2548 ต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอรายงานว่า เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรค
อุบัติใหม่ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ได้เป็นปัญหาสำคัญ ความรู้ทางวิชาการจึง
จำเป็นต้องมีมาตรฐานสูง ทั้งนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกได้พบปัญหาบาง
ประการในการระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยเฉพาะข้อบกพร่องในการวินิจฉัย p
(หมายถึง สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก) โดยการทดสอบโมเลกุล ซึ่งทีมทดลองได้
พัฒนา Nested-PCR ให้มีความไวมากขึ้น แต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา องค์การ
อนามัยโรคจึงแนะนำให้มีการร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
เพื่อให้มีการจัดการผู้ป่วยและการควบคุมการระบาดที่รวดเร็ว ซึ่งองค์การอนามัยโลกเห็น
ว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจวินิจฉัย จำเป็นต้องมีอุปกรณ์
สถานที่ และ ความช่วยเหลือด้านวิชาการมากขึ้น รวมทั้งมีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ
P3 อื่น ๆ ในประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีสมรรถภาพในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

11. เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ กระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการ
กำหนดตำแหน่งใน ราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยไม่ต้องเพิ่มอัตรากำลัง ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถกระจายบุคลากรเพื่อรองรับ
การปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชนในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงการปรับเปลี่ยน
และการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ไม่เกิน 19 จังหวัด
โดยให้กระจายไปตามกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่ และให้เน้นจังหวัดที่มีสาธารณสุขภัยมาก หรือมี
สัญญาณว่าอาจจะเกิดภัยได้ เช่น ดินพังทลาย เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและจังหวัดที่จะจัดตั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวภายใน
กรอบระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ด้วย และ
หากผลการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประการใด ให้รายงานผล
ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย และหากมีข้อกฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ราชการที่มีผลกระทบต่อจัดตั้งสำนักงานดังกล่าวข้างต้นประการใด ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบายดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยได้รายงานว่า หลังจากที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยมีส่วนราชการที่ตั้งขึ้นใหม่ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ไม่มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่และยังไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในภาพรวมและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่จึงขอเสนอการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดตำแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของทั้งสองกรมดังกล่าว โดยไม่เป็นการเพิ่มอัตรากำลัง แต่ใช้การเกลี่ยอัตรากำลังจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของแต่ละกรมไปปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด จำนวน 75 แห่ง โดยเกลี่ยอัตรากำลังจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 12 จำนวน 1,262 อัตรา เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถสนองตอบสนองภารกิจที่กฎหมายกำหนดและสามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 75 แห่ง และจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกิ่งอำเภอ / จำนวน 880 แห่ง โดยเกลี่ยอัตรากำลังจากกลุ่มประสานการส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,168 อัตรา เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจ รวมทั้งการสนับสนุนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเกี่ยวกับการสร้างระบบสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ในการทำหน้าที่ให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

12. เรื่อง การกำหนดกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกำหนดกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้บังคับการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ผู้รับเงินเดือนระดับ ส.8 ระดับ ส.7 และระดับ ส.6) และ 2) กลุ่มรองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่าลงมา (ผู้รับเงินเดือนระดับ ส.5 ลงมา) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

ทั้งนี้ โดยให้ยกเลิกมติคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 เรื่อง การเลื่อน เงินเดือนนายตำรวจชั้นนายพล และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ และ ข้าราชการตำรวจ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มตำแหน่งในการพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่า ในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533, วันที่ 16 มกราคม 2539 และวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ได้จัดระบบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่

- 1) ระบบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจในจังหวัดที่ใช้การ บริหารงานแบบบูรณาการ (CEO) ได้จัดกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำรวจระดับ ผู้กำกับฯ หรือเทียบเท่าลงมารวมกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ลงมา เป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มลักษณะเดียวกับข้าราชการ พลเรือนสามัญที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)1. กลุ่มข้าราชการระดับ 1-8 และ 2. กลุ่ม ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป(
- 2) ระบบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจในราชการบริหาร ส่วนกลาง ซึ่งแบ่งกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็น 5 กลุ่ม ตามมติ คณะรัฐมนตรี)21 สิงหาคม 2533 และ 16 มกราคม 2539)

อนึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อการศึกษาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการตำรวจรวม 2 ประการ ดังนี้

- (1) ความแตกต่างของกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด ราชการบริหารส่วนกลาง และข้าราชการตำรวจในจังหวัดที่ใช้การบริหารงานแบบ-) บูรณาการ(CEO) ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและไม่เป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อน เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจบางกลุ่ม
- (2) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตำรวจขาดความยืดหยุ่นและไม่ คล่องตัวในการบริหารงานบุคคล กรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจของ ส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การกำหนดกลุ่มการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือนข้าราชการตำรวจมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญรวมทั้งเป็นไปตามตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 จึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

13. เรื่อง อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ในเบื้องต้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการจากการเช่าและจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถโดยสาร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยดำเนินการ ดังนี้

ให้ ขสมก. กู้เงินชำระหนี้ค้างชำระค่าเหมาซ่อมและค่าเช่ารถพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ . เดือนพฤศจิกายน 2545-พฤษภาคม 2547 จำนวน 5,509.923 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเหมาซ่อม จำนวน 3,753.565 ล้านบาท ค่าเช่า จำนวน 1,756.358 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกันเงินกู้

ให้ ขสมก. และกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาจัดทำหนังสือค้ำประกันการชำระเงิน . ค่าเช่าในอนาคต หนังสือค้ำประกันธนาคารตามที่บริษัทผู้ให้บริการเหมาซ่อมและเช่ารถแจ้งให้ ขสมก. ดำเนินการก่อนการลดค่าเหมาซ่อมตลอดอายุสัญญาที่ . เหลือ

ให้ ขสมก. ลงทุนซื้อรถโดยสารยูโรทู จำนวน .1,297 คัน คิดเป็นเงินหลังจากบริษัท . ผู้ให้เช่าหักส่วนลดให้ ขสมก. แล้ว เป็นจำนวนเงิน .4,223.157 ล้านบาท โดยให้ . กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และค้ำประกันเงินกู้

กระทรวงคมนาคม รายงานว่า

ขสมก. ประสบปัญหาการขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินแล้วจะ . จ่ายในการจ้างเหมาซ่อมและการเช่ารถโดยสารมีสัดส่วนถึง-พบว่า ภาระค่าใช้จ่าย . ประมาณร้อยละ 36.55 ของค่าใช้จ่ายในการเดินรถ

ขสมก. มียอดหนี้สิน . ค้างชำระ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 จำนวนมากถึง . 34,143.539 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้น) 32,889.186 ล้านบาทและดอกเบี้ย . 1,254.353 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นหนี้ค่าจ้างเหมาซ่อมและค่าเช่ารถโดยสาร (. ถึง 8,385.128 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ (2 มีนาคม 2547 ให้ . ขสมก. กู้เงินเพื่อชำระหนี้ในวงเงินที่สำรองแล้วเป็นเงิน . 2,875.205 ล้านบาท . หนี้ค้างชำระค่าเหมาซ่อมระหว่าง มิถุนายน) 2544-ตุลาคม 2545 จำนวน . 2,877.33 ล้านบาท(

ขสมก. จึงมีหนี้ค้างชำระค่าเหมาซ่อม ระหว่าง พฤศจิกายน . 2545-พฤษภาคม 2547 . จำนวน 3,753.565 ล้านบาท และหนี้ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร ค้างชำระ ธันวาคม)

2545-พฤษภาคม 2547) จำนวน 1,756.358 ล้านบาท รวม (ดอกเบีย + เงินต้น)
ทั้งสิ้น 5,509.923 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการเจรจาผู้ให้บริการเหมาซ่อม
และเช่ารถโดยสาร ทำการลดราคาค่าเหมาซ่อมและค่าเช่ารถโดยสาร ซึ่งทางผู้
ให้บริการตกลงให้ส่วนลดดังนี้

4.1 ผู้ให้บริการตกลงให้ส่วนลดค่าเหมาซ่อม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547
จนถึงสิ้นสุดสัญญาเดิมของรถแต่ละรุ่น ในอัตราตั้งแต่น้อยละ 10-30 คิดเป็น
เงิน 1,497.497 ล้านบาท

4.2 ขณะนี้ ขสมก ได้เช่ารถยุโรป จำนวน 1,279 คัน โดยมีการกำหนดราคา
ค่าเช่ารายเดือนและมูลค่าการซื้อรถเข้าคืน ณ เวลาแต่ละเดือนเอาไว้ ซึ่ง
ผู้ให้เช่าตกลงลดราคาซื้อคืนให้แก่ ขสมก ในอัตราร้อยละ .10 สำหรับรถ
รุ่น 797 คัน และร้อยละ 18 สำหรับรุ่น 500 คัน คิดเป็นเงินที่ลด 688.596
ล้านบาท จากราคาตามสัญญา 4,911.755 ล้านบาท เหลือ 4,223.157
ล้านบาท แต่เนื่องจาก ขสมกไม่มีสภาพคล่องพอที่จะไปใช้ซื้อรถ .
ดังกล่าวได้ จึงต้องขอกู้เงินโดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกันในรูปแบบ
การออกพันธบัตร อายุ 5 ปี ชำระดอกเบียทุก 6 เดือน ในอัตราร้อยละ 4.55
ต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ ขสมกทำการผ่อนส่งค่าเช่าต่อไปเรื่อย .
จะสามารถประหยัดเงินลงได้อีก .ๆ เช่นที่ผ่านมาแล้ว ขสมก 2,247.48
ล้านบาท จึงรวมเป็นเงินที่ ขสมก ประหยัดได้รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน .
 $1,497.497 + 2,247.48 = 3,744.977$ ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทผู้ให้บริการเหมาซ่อมและเช่ารถกำหนดเงื่อนไขในการให้ส่วนลดดังกล่าว
ดังนี้

- (1) ขอให้ ขสมกชำระค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารพร้อมดอกเบีย ตั้งแต่ .
เดือนมิถุนายน 2544-เดือนตุลาคม 2545 จำนวนเงิน 2,875.205 ล้านบาท ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 แก่บริษัท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2547
- (2) ขอให้ ขสมกชำระค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาและค่าเช่าพร้อมดอกเบียที่ค้าง .
ชำระตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545-เดือนพฤษภาคม 2547 จำนวนเงิน
5,509.923 ล้านบาท แก่บริษัทภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2547
- (3) ขสมก .จะต้องจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้ไว้แก่บริษัทตลอดอายุ
สัญญาเช่าและซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร

โดยที่ ชสมกไม่อยู่ในสภาพที่จะชำระค่าเช่าซ่อมและค่าเช่ารถดังกล่าวได้ตาม .
สัญญา ทำให้เกิดหนี้สะสมเป็นเวลานานต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราMLR+0.75%
(หรือประมาณร้อยละ 6.50) ซึ่งหากกระทรวงการคลังสามารถ จัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอายุยาวนานในระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า MLR+0.75% เพื่อให้ ชสมกนำมา .
ชำระหนี้โดยเร็วก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายจากส่วนต่างของดอกเบี้ยดังกล่าวได้อีกไม่น้อย สำหรับการจัดทำหนังสือค้ำประกันธนาคารให้ไว้แก่บริษัทตลอดอายุสัญญาเช่าและซ่อมแซมบำรุงรักษาารถโดยสารนั้น มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการค้ำประกันการชำระเงินล่าช้าในอนาคต การที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญาจะเป็นผลดีต่อ ชสมกที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปรับและจะได้ส่วนลดค่าเช่าซ่อม .
ตลอดอายุสัญญา เป็นจำนวน1,497.497 ล้านบาท กระทรวงคมนาคมจึงเสนอ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ชสมกดังกล่าว .

14. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม 4 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - 1.1 กำหนดให้การลงคะแนนเลือกตั้งกระทำโดยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เลือกตั้ง
 - 1.2 กำหนดรายละเอียด ลักษณะ และขนาดของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 - 1.3 กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 - 1.4 กำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งสามารถออกกระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการใช้เครื่อง ลงคะแนนเลือกตั้งและประกาศกำหนดพื้นที่เพื่อจัดการเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
 - 1.5 ให้มีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการลงคะแนนการนับคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการกระทำให้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งเสียหาย

2. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

- 2.1 กำหนดให้การลงคะแนนออกเสียงประชามติกระทำโดยเครื่องลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้ง
- 2.2 กำหนดรายละเอียด ลักษณะ และขนาดของเครื่องลงคะแนนออกเสียงประชามติ
- 2.3 กำหนดวิธีการลงคะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียงและวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงโดยใช้เครื่องลงคะแนน
- 2.4 กำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งสามารถออกระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยใช้เครื่องลงคะแนน และประกาศกำหนดพื้นที่จัดออกเสียงประชามติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- 2.5 ให้มีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการกระทำให้การออกเสียงประชามติผิดไปจากความจริง และการกระทำให้เครื่องลงคะแนนหรือบัตรออกเสียงเสียหาย

3. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีสาระสำคัญ ดังนี้

- 3.1 กำหนดให้การลงคะแนนเลือกตั้งกระทำโดยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
- 3.2 กำหนดรายละเอียด ลักษณะ และขนาดของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
- 3.3 กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
- 3.4 กำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งสามารถออกระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและประกาศกำหนดพื้นที่เพื่อจัดการเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- 3.5 ให้มีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการลงคะแนน การนับคะแนนการประกาศผลการเลือกตั้ง และการกระทำให้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งเสียหาย

4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

- 4.1 กำหนดให้การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกระทำโดยเครื่องลงคะแนนเพื่อถอดถอน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดองค์ประกอบเครื่องลงคะแนนที่จะให้มีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - 4.2 กำหนดรายละเอียด ลักษณะ และขนาดของเครื่องลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
 - 4.3 กำหนดวิธีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนน และให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงรายงานผลการนับคะแนนและเครื่องลงคะแนนส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้งตามระเบียบที่กำหนด
 - 4.4 ให้มีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการกระทำทำให้เครื่องลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน บัตรลงคะแนนเสียง หรือหีบบัตรลงคะแนนเสียงเสียหาย
 - 4.5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
-

15. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดกลุ่มภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้

- 1.กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
 - (1) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 - (2) กรมบังคับคดี
- 2.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพหุตินิสัย
 - (1) กรมคุมประพฤติ
 - (2) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 - (3) กรมราชทัณฑ์

สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า

กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจัดโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรม และกลุ่มภารกิจมีความกระชับ เหมาะสม สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันจะนำไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงเห็นควรปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มภารกิจของกระทรวงยุติธรรมใหม่ โดยให้กรมบังคับคดีที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ ไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านเสริมสร้างความยุติธรรมร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และให้กรมคุมประพฤติไปอยู่ ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรมราชทัณฑ์ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติของกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

กได้พิจารณาการขอปรับปรุงการจัดกลุ่มภารกิจกระทรวงยุติธรรมแล้ว อนุมัติ.ร.พ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มภารกิจด้านเสริมสร้างความยุติธรรมเป็นกลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

16. เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

จัดทำร่างหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การไม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่การ พิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีมติใน การประชุมครั้งที่ 33-1/2547 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ให้ออกคำแนะนำแก่ ราชการส่วนท้องถิ่นเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การไม่ การ ป่นหินด้วยเครื่องจักร

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เคยดำเนินการศึกษา ผลกระทบของฝุ่นที่มีต่อสุขภาพ ประชาชนและเด็ก

ประชุมร่วมกับทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาลพระพุทธบาท, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ-, สถานีอนามัย, อบต.,

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานประเมินสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มาจาก กิจกรรมระเบิด - การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร สรุปได้ดังนี้

3.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ ประชาชนที่ทำงานในเหมืองหิน โรงโม่หิน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้โรงโม่หิน

3.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสุขภาพ ได้กำหนดประชาชนที่ทำงานในเหมืองหิน โรงโม่หินทั้งหมด ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้โรงโม่หิน หรือมีโรงโม่หินตั้งอยู่หนาแน่น รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร จำนวน 2,000 คน

3.3 รายละเอียดการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างเครื่องมือสำหรับ สอบถาม การตรวจร่างกาย ทั่วไป การตรวจสมรรถภาพปอด การถ่ายภาพรังสีทรวงอกโดยใช้ฟิล์มมาตรฐาน แผนการดำเนินงานประเมินสุขภาพ ประชาชนนั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนงบประมาณ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการโรงโม่หินในเรื่องบทบาทของผู้ประกอบการในการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติ

กำหนดการประชุมร่วมกับทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง เพื่อวางแผนการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ในปีงบประมาณ 2548

17. เรื่อง อนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียง จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใช้เงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาคในปี 2547 จำนวน 88 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ หรือการกู้ยืม หรือออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นในระหว่างปี 2548-2550 อีกประมาณ 682 ล้านบาท หรือไม่เกินวงเงินตามราคาที่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นจริง เพื่อการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียง จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ว่าจำเป็นที่ภาครัฐต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในระดับที่สูงเพื่อให้มีอำนาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งเงินจากการเพิ่มทุน

ดังกล่าวจะนำไปลงทุนเพื่อขยายการผลิตน้ำตาลให้กับนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
เทศบาล สนามบินสุวรรณภูมิ และ กปภ. ซึ่งขณะนี้บางพื้นที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำตาล
สูงขึ้นมาก และเป็นการลดภาระการลงทุนของ กปภ. หากต้องดำเนินการเอง และเงิน
ลงทุนเพื่อการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในปี 2547 จำนวน 8.8 ล้านหุ้น เป็นเงิน 88 ล้านบาท
เห็นสมควรให้ใช้เงินรายได้ของ กปภ. สำหรับจำนวนเงินที่ต้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
จำนวนประมาณ 682 ล้านบาท ซึ่งจะต้องจ่ายระหว่างปี 2548-2550 นั้น ให้พิจารณา
แหล่งเงินที่เหมาะสมต่อไป ไปพิจารณาด้วย

การประสานภูมิภาครายงานว่า

ในปี 2539 กปภ ได้ลงทุนเพิ่มจำนวน .430 ล้านบาท ทำให้การถือหุ้นของ กปภใน .
บริษัทฯ จนถึงปัจจุบันรวม เป็นเงิน ทั้งสิ้น440 ล้านบาท

บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในธุรกิจน้ำตาลและโครงการลงทุนในธุรกิจน้ำตาลประปา จึงได้
พิจารณาแผนการระดมทุน โดย การออกหุ้นกู้และเพิ่มทุนในส่วนของการเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในปี 2547 ซื้อหุ้นเพิ่มทุน
20 ล้านหุ้น ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) อีกประมาณ 32 ล้านหน่วย
วงเงินประมาณ 1,750 ล้านบาท โดย กปภจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41.41
และต้องลงทุนรวมประมาณ 770 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

2.1 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 8.8 ล้านหุ้น ในราคา 10 บาท หุ้น ในปี/2547 เป็น
เงิน 88 ล้านบาท

2.2 ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น จำนวน 14.08 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิ
ซื้อประมาณ 48.50 บาท หุ้น ในปี /2548-2550 วงเงินประมาณ 682 ล้าน
บาท

18. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สาร ระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการ
ใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และ
ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

ปรับแก้ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย คือ

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด อธิบดีกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา และปลัดกรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงโทษปรับให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ปรับปรุงโทษ และให้ผู้ที่ใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจที่ สมัยครใจเข้ารับการบำบัดรักษา และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กฎหมายกำหนด ได้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ให้ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา 17 ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับบำบัดตาม พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า สมควรปรับปรุงพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเพิ่มบทกำหนดโทษให้สูงขึ้นสำหรับ ผู้ที่จงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริมหรือใช้อบายหลอกลวงให้ผู้ซึ่งมีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี ใช้ สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจและปรับปรุงสัดส่วนของอัตราโทษ จำคุกต่อโทษปรับให้เหมาะสมขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใช้สารระเหยบำบัดความ ต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ได้มีโอกาสสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาจนสามารถ กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ต้องรอให้ความผิดปรากฏจนศาลมีคำสั่งให้ไป รับการบำบัดรักษา นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการ ใช้สารระเหย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงวิธีการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย โดยให้รัฐมนตรีเป็นผู้ออก ประกาศกำหนดเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว

19. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยงประชมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยงประชมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีการับความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวง การคลังไปพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป ได้ สำหรับงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ให้เป็นไปตาม ความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

ปรับปรุงเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการพัฒนากฎหมายให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม จากเดิมครั้งละ-1,000
บาท เป็นครั้งละ 2,000 บาท

ปรับปรุงเบี้ยประชุมของอนุกรรมการที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายแต่งตั้งให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็น เบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมจากเดิมครั้งละ 800
บาท เป็นครั้งละ 1,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่า

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับปรุงเบี้ยประชุมกรรมการในภาพรวมของประเทศ
โดยปรับปรุงแก้ไข พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ .ศ.2523 และพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายก .ศ.รัฐมนตรีแต่งตั้ง พ -
2523 ไปพร้อมกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 มอบให้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการปรับปรุงค่าตอบแทนคณะกรรมการ-
กฤษฎีกาเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

จึงเห็นควรปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพัฒนากฎหมาย และ
อนุกรรมการที่ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายแต่งตั้งไปในคราวเดียวกัน เนื่องจาก
ค่าตอบแทนของกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพัฒนากฎหมาย และอนุกรรมการที่
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเบี้ย
ประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ .ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา ฉบับที่)5) พ .ศ.2535 ยังไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และภาระหน้าที่ที่กรรมการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ .ศ.2522

20. เรื่อง ขออนุมัติรวมและยุบเลิกทุนหมุนเวียน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพื่อยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และยุบรวมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกันเป็น 1 ทุน ทั้งนี้ มอบให้
กระทรวงการคลังไปหารือร่วมกับส่วนราชการเจ้าของทุนหมุนเวียนเพื่อกำหนดวันที่จะยุบ
เลิก/ยุบรวม และดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียนตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

กระทรวงการคลัง รายงานว่า ได้ดำเนินการพิจารณาร่วมกับสำนักงบประมาณและส่วน
ราชการเจ้าของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง

รวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 โดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือซึ่งได้มีผลการประชุมให้มีการยกเลิกจำนวน 1 ทุน และยุบรวม 2 ทุนเป็น 1 ทุน สรุปได้ดังนี้

ให้ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เนื่องจากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินลดลงอย่างมาก ทำให้สมาชิกนิคมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพหลายโครงการ โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งสนับสนุนให้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเช่นกัน ประกอบกับเงินทุนฯ มียอดลูกหนี้ค้างชำระที่จะต้องติดตามทวงถามเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานเงินทุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2544 เป็นต้นมา จึงมุ่งเน้นในเรื่องการเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ และลดการให้กู้ยืม จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เงินทุนฯ ได้หยุดดำเนินการให้กู้ยืม ดังนั้น เงินทุนฯ นี้จึงหมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไป

การรวมทุนหมุนเวียนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน เป็น 1 ทุน เนื่องจาก เงินทุนทั้งสองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กู้ยืมเพื่อพัฒนากิจกรรมของสถาบันใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อพัฒนาอาจารย์ของสถาบันฯ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งวัตถุประสงค์ของเงินทุนฯ ดังกล่าว สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ประกอบกับการบริหารงานเงินทุนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

21. เรื่อง โครงการจัดงานชุมนุมชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการโครงการจัดงานชุมนุมชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ.2548 และอนุมัติงบประมาณให้โครงการดังกล่าวจำนวน 99 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ตามปี งบประมาณ พ.ศ.2547-2549

22. เรื่อง ขออนุมัติกู้ยืมเงินเพื่อชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงานกู้ยืมเงินในวงเงิน 30,000 ล้านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงินตามความเหมาะสม และเป็นผู้ค้า-ประกันการกู้ยืมเงิน

กระทรวงพลังงานรายงานว่

รัฐบาลได้มีนโยบายให้กระทรวงพลังงานรับไปดำเนินการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2547 เป็นต้นมา กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจ่ายเงินชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นงวด ภายใน วันที่ 7 ของเดือน ถัดไปได้ใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,767 ล้านบาท และจากการกั๊ยมีเงินของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน จำนวน 8,000 ล้านบาท สำหรับการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 10 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2547) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547

เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงมีราคาสูงและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นไปถึงปีหน้า และประมาณการเงินสด คงเหลือของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ 30 กันยายน 2547 จะมียอดติดลบประมาณ 27,570 ล้านบาท รายจ่ายมากกว่า) มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชดเชยให้ผู้ประกอบการจนถึงเดือนธันวาคม (รายรับ 2547 อีกจำนวน 18,237 ล้านบาท เฉพาะนี้จากการตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน) ซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ (เชื้อเพลิงนำไปจ่ายชดเชย เป็นเงินประมาณ 45,807 ล้านบาท และมีหนี้เงินชดเชยก๊าซ LPG กันยายน ถึง ธันวาคม อีกจำนวน 1,800 ล้านบาท ซึ่งกองทุนน้ำมันฯ จะต้องจัดหาเงินมาจ่ายชำระจากการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุน ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานประกาศกำหนด

23. เรื่อง ขอฟ้องผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 3 (โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเป็นกรณีพิเศษให้ฟ้องผันให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการได้ภายในไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2547)

กระทรวงยุติธรรมรายงานว่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 104,105,100 บาท โดยผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2547 จำนวน 51,992,600 บาท และงบประมาณปี พ.ศ. 2548 จำนวน 52,112,500 บาท แต่ยังไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เนื่องจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับการยกฐานะเป็นกรม และมีการเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยงาน จึงทำให้ต้องเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะและเพิ่มเติมจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสม ประกอบกับ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงยุติธรรม ได้มีมติให้กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน จัดทำระบบปฏิบัติการ (Back office) เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงาน ภายในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารก่อน ทำให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป และไม่เป็นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง การประกวดราคา และคาดว่าจะดำเนินการจัดทำสัญญาได้ทันภายในเดือนกันยายน 2547

24. เรื่อง อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบบริหารและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนา ระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในวงเงิน 6,707,489,000 บาท โดยแยกเป็น

ค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) เป็นเงิน 20,000,000 บาท (ส่วนกรุงเทพมหานคร ร้อยละ)100)

ค่าครุภัณฑ์ 6,687,489,000 บาท ส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 60 เป็น เงิน 4,012,493,400 บาท และส่วนเงินงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 เป็นเงิน 2,674,995,600 บาท

อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2553 ในส่วนเงินอุดหนุน รัฐบาลร้อยละ 60 เป็นเงิน 4,012,493,400 บาท

กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) แจ้งว่า ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามข้อตกลงของความเข้าใจ (A.O.U) ใน เรื่องการจัดการ ดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยให้กับกรุงเทพมหานคร กับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 โดยมีรายละเอียด คือ

1.1 เป็นข้อตกลงโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยและดำเนินการโดย กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กับบริษัท Steyr-Daimler

Spezialfahrzeug AG & Co KG, ออสเตรีย ตกลงซื้อขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ให้การบริการหลังการขายและการฝึกและรายละเอียดอื่น ๆ ในวงเงิน 133,749,780 ยูโร เป็นเงินไทยประมาณ 6,687,489,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน)50 บาท ต่อ 1 ยูโร โดยประมาณ โดยจะต้องเปิด (Letter of Credit (L/C) ชนิดเพิกถอนไม่ได้ ในนามของผู้ขายผ่านธนาคารกรุงไทยให้กับธนาคาร Raiffeisen Zentralbank, vienna, ประเทศออสเตรีย ภายใน 30 วัน หลังจากการลงนามในข้อตกลงได้มีผลบังคับใช้แล้ว

- 1.2 การส่งของต้องส่งของภายใน 24 เดือน และเริ่มหักเงินงวดแรกในเดือนที่ 25 ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะทำสัญญาซื้อนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2547 และได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยแล้ว จะเสียค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) เป็นเงินประมาณ 20,000,000 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินงบประมาณของโครงการ ทั้งสิ้น 6,707,489,000 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมในการเปิด L/C) จะใช้เงินของกรุงเทพมหานครร้อยละ 100 และค่าครุภัณฑ์ จำนวน 6,687,489,000 บาท นั้น ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 เป็นเงิน 2,674,995,600 บาท และเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 60 เป็นเงิน 4,012,493,400 บาท สำหรับสัดส่วนส่วนเงินอุดหนุนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ขอถือ (กรุงเทพมหานคร) นี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ .ศ.2547 จำนวน 1,000,000 บาท

ปีงบประมาณ พ .ศ.2548 จำนวน บาท -

ปีงบประมาณ พ .ศ.2549 จำนวน 506,540,760 บาท

ปีงบประมาณ พ .ศ.2550 จำนวน 991,503,551 บาท

ปีงบประมาณ พ .ศ.2551 จำนวน 960,066,260 บาท

ปีงบประมาณ พ .ศ.2552 จำนวน 836,171,389 บาท

ปีงบประมาณ พ .ศ.2553 จำนวน 717,211,440 บาท

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินโครงการ ฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 และข้อตกลงของความเข้าใจ (A.O.U.) ในเรื่องการจัดการดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ให้กับกรุงเทพมหานคร จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องดังกล่าว

25. เรื่อง มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ กทท.2/2547(5 สิงหาคม 2547)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ กทท.2/2547 (5 สิงหาคม 2547) ตามที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทท.) เสนอดังนี้

งบลงทุนเพิ่มเติมโครงการลงทุน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท การบินไทย จำกัดอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการลงทุนในท่าอากาศยานสุวรรณ (มหาชน) สำหรับงบประมาณปี (มหาชน) ภูมิ ของบริษัท การบินไทย จำกัด2547/48-2548/49 จำนวน 1,363.81 ล้านบาท ตามที่บริษัทเสนอมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัท การบินไทย จำกัด คงความเป็นผู้นำด้านการ (มหาชน) ให้บริการแก่ผู้โดยสารเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่น ๆ ทั่วโลก

โครงการก่อสร้างศูนย์รถโดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด

- (1) อนุมัติงบลงทุนปีงบประมาณ 2548 เพิ่มเติมให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด เพื่อลงทุนก่อสร้างศูนย์รถโดยสารปรับอากาศที่ทันสมัยได้มาตรฐานทัดเทียมกับสถานีรถโดยสารของสนามบินในต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวงเงินลงทุน 308.6 ล้านบาท เป็นเงินจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2) ให้ความเห็นชอบในหลักการของระบบเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศมวลชนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำหรับให้บริการแก่พนักงานที่ทำงานในสนามบินและแก่ประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่เสนอมา ทั้งนี้ขอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพิจารณาจัดเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศมวลชนเพิ่มเติมสนามบินสุวรรณ - มักกะสัน-เพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟด่วนสายพญาไท-อโศก ในโครงการที่การรถไฟ/ภูมิที่บริเวณสถานีรถไฟมักกะสันแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างไว้แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเครื่องบิน ที่สถานีรถไฟด้วย

การเตรียมการเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินทางเข้าสนามบินด้านใต้เพิ่มเติม ของ บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด เห็นชอบให้บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ประสานกับกรมทางหลวงเพื่อดำเนินการ จัดหา ที่ดิน (.บทม) บริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารด้านใต้ของสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มเติมโดยใช้เงินและให้ กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานดำเนินการ .จากส่วนของผู้ถือหุ้นของ บทมสำรวจและจัดหาที่ดินดังกล่าวเพื่อมอบให้แก่ บทมต่อไป .

การจัดตั้งสถานีตำรวจสนามบินสุวรรณภูมิ

- (1) เห็นชอบให้บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด จำกัด (.บทม) พื้นที่ห้องพักสำหรับใช้นั่งพักผ่อนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- (2) อนุมัติในหลักการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อสร้างโครงการสถานีตำรวจในพื้นที่สนามบิน สุวรรณภูมิเพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยใช้พื้นที่ซึ่ง บทม .จะกำหนดให้ และใช้เงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ บทม . ทั้งนี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบและโครงสร้างอาคารสถานีตำรวจโดยประสานกับ บทมต่อไป .

26. เรื่อง การให้สัตยาบันกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้สัตยาบันกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ และได้มีกฎหมายควบคุมยาสูบ รวม 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

สำหรับขั้นตอนต่อไป เมื่อประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันกรอบอนุสัญญาฯ ครบ 40 ประเทศ หลังจากนั้น 90 วัน กรอบอนุสัญญาดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

27. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2547 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ กระทรวงการคลังได้รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2547 ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 789,008 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 76.75 ของวงเงินงบประมาณ (1,028,000 ล้านบาท) ซึ่งไม่รวมวงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (135,500 ล้านบาท) สูงกว่าผลการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 3.04 (76.75-73.71) และหากไม่รวมงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่

ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท) ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 6,879 ล้านบาท จะทำให้มีการเบิกจ่ายเงินจำนวน 782,129 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 77.32 ของวงเงิน งบประมาณ (1,011,500 ล้านบาท)

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม จำนวน 135,500 ล้านบาท มีการเบิก-จ่ายเงินจากคลังแล้วจำนวน 66,216 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.87 ของวงเงินงบประมาณ 135,500 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 13,720 ล้านบาท รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (รายการเงินบำเหน็จดำรงชีพ) จำนวน 41,771 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 2,261 ล้านบาท และเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน 8,464 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ประจำ/ลงทุน) ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม(135,500 ล้านบาท) ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 686,597 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.52 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำ (831,997 ล้านบาท) และรายจ่ายลงทุน 102,411 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.25 ของ งบประมาณรายจ่าย ลงทุน (196,003 ล้านบาท)

3. การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง มีจำนวน 70,552 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.98 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนในกลุ่มนี้ (135,717 ล้านบาท)

28. เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาเบิกรับเงินกู้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีพิจารณามติคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2547 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ในฐานะผู้กำกับดูแล กทบ. เสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติการขอย้ายระยะเวลาเบิกรับเงินกู้จากรายปีไปจนกว่าจะครบสัญญา .ศ.พ)2552) โดยกองทุนจัดตั้ง

1.1 จัดทำแผนการเบิกรับเงินกู้เป็นรายปีพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ให้กูทราบไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนสิ้นปีบัญชีของผู้ให้กู้

1.2 แจ้งให้ผู้ให้กูทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเบิกรับเงินกู้ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันทำการ

อนุมัติการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในชุมชนบ้านพักอาศัยของ ข้าราชการทหารและตำรวจ การเพิ่มทุนและกองทุนหมู่บ้าน .ที่ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจาก กทบ (เดิม)ก่อนวันครบกำหนดการเบิกรับเงินกู้)22 กรกฎาคม 2547) โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยแก่ธนาคารในอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจำ 6 เดือน เฉลี่ย 7 วัน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ บวกร้อยละ 1.75

29. เรื่อง การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำร่วมไทย-พม่า

คณะรัฐมนตรีรับทราบการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำร่วมไทย-พม่า ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน (นายวิเศษ จูภิบาล) ได้เดินทางไปหารือกับกระทรวงการไฟฟ้าของสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2547 เพื่อให้การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยได้เข้าหารือกับรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการไฟฟ้าแห่งสหภาพพม่า (H.E. U Myo Myint) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไทยและพม่าเห็นชอบร่วมกันในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำท่าซาง सालะวี) (นตอนบน2) โครงการไฟฟ้าพลังงานฮัจจี 3-4) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินที่ติดชายแดนไทย พม่า-2 โครงการ 5) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำตะนาวศรี ทั้งนี้ ให้มีการศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำตะนาวศรีทั้งลุ่มน้ำร่วมกัน เพื่อศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำให้เป็นรูปธรรมต่อไป

การพัฒนาลุ่มแม่น้ำสาละวิน ไทยและพม่าเห็นชอบร่วมกันที่จะพิจารณาร่วมลงทุนในการก่อสร้างเขื่อนท่าซาง โดยกระทรวงพลังงานจะเป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่จะเข้าไปพัฒนาและลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพม่า โดยกระทรวงการไฟฟ้าแห่งสหภาพพม่า จะเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการก่อสร้างดังกล่าวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

กลไกความร่วมมือ

ระดับนโยบาย: ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำร่วมไทยพม่า- โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการไฟฟ้า เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายพม่า

ระดับปฏิบัติ: ให้ดำเนินงานใน 2 ระดับ ได้แก่ 1) คณะทำงานด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงพลังงานและ กฟผ และ .2) การจัดตั้งบริษัทพัฒนาร่วม (Joint Venture Corporation) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในทางธุรกิจร่วมกัน หากโครงการมีศักยภาพก็จะนำไปสู่การลงทุนร่วมกันต่อไป

30. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการชบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการชบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2544 อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินงาน โครงการชบชีวิตธุรกิจไทย และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณสำรองเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจปี 2545 จำนวน 1,882.46 ล้านบาท เพื่อจัดที่ปรึกษาเข้าไปให้ความช่วยเหลือ วิสาหกิจ จำนวน 2,600 กิจการ การบริหารกำกับโครงการฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการ เพื่อกำหนดนโยบายแนว- ทางการทำงาน การพิจารณาจัดสรรจำนวนวิสาหกิจและงบประมาณให้ถึงหน่วยร่วม บริหาร ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานโครงการ เพื่อทำหน้าที่ประสานติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ นอกจากนี้ได้ ว่าจ้างสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สถาบันอิสระในการกำกับของ กระทรวงการคลัง) ให้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระหว่างการดำเนินโครงการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ

การดำเนินโครงการ ระยะที่ 1

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล โครงการฯ สรุปได้ว่าในภาพรวม วิสาหกิจมีปัญหาในเรื่องการจัดการร้อยละ 20.7 ทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 19.2 การผลิตร้อยละ 17.4 การตลาดร้อยละ 13.1 วัตถุดิบร้อยละ 9.9 การเงินและบัญชีร้อยละ 9.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 10.2 และจากการที่ที่ปรึกษาเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวิสาหกิจนั้น สามารถช่วยปรับปรุงและแก้ไขปัญหาลดร้อยละ 98.5 และไม่สามารถแก้ไขปัญหาลดร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ การดำเนินงานของ โครงการฯ ยังส่งผลกระทบไปยังเชิงประสิทธิภาพของวิสาหกิจและผลทางเศรษฐกิจและ สังคม ดังนี้

- 1) ด้านต้นทุน กิจกรรมที่ระบุว่ามีต้นทุนลดลง มีจำนวนร้อยละ 35.73 ของวิสาหกิจที่ติดตามประเมินผลทั้งหมด โดยกิจกรรมมีต้นทุนลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ 5.6 คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 1.89 ล้านบาทปี/กิจการ/
- 2) ด้านยอดขาย กิจกรรมที่มีการระบ่วยอดขายเพิ่มขึ้น มีจำนวนร้อยละ 36.38 ของกิจการที่ติดตามประเมินผลทั้งหมด โดยกิจกรรมมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ 7.81 คิดเป็นมูลค่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.71 ล้านบาทปี/กิจการ/
- 3) ด้านความสามารถในการทำกำไร กิจกรรมที่ระบุว่ามีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นมีจำนวน ร้อยละ 33.32 ของกิจการที่ติดตามประเมินผลทั้งหมด โดยกิจกรรมมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ 4.73
- 4) ด้านการจ้างงาน จากการประเมินผลพบว่าจำนวนพนักงานก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพบว่า กิจการที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.8 หลังเข้าร่วมโครงการ หรือคิดเป็นจำนวน 2.8 คนกิจการ/ ในภาพรวม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้ประเมินผลประโยชน์เฉลี่ย ปี คิดเป็นมูลค่า/กิจการ /5.7 ล้านบาทปี และได้ประเมินความพึงพอใจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ /กิจการ/ (เกรด) พบว่าวิสาหกิจมีความพึงพอใจโครงการฯ ในระดับดี(B) โดยพิจารณาจากความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความชัดเจนในวิธีการปรึกษาแนะนำ การให้คำปรึกษาแนะนำได้ผล ตามที่ต้องการ

การดำเนินโครงการ ระยะที่ 2

1) ความคืบหน้าโครงการระยะที่ 2

กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้นางบประมาณเหลือจ่าย 490.58 ล้านบาท มาดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 จำนวน 1,100 กิจการ โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานบริหารเดิม 7 หน่วยงาน และเพิ่มใหม่อีก 1 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ดำเนินการ

2) การติดตามประเมินผล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังให้ทำการติดตามประเมินผลโครงการระยะที่-2 นี้ด้วย ซึ่งล่าสุดสถาบันฯ ได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นของการติดตามประเมินผลระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.58 (คะแนนเต็ม 4) และจากการโทรศัพท์สอบถามผู้ประกอบการครั้งที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.07 เมื่อได้ทำการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยให้การวิเคราะห์รายงาน

ร้อยละ 40 และการโทรศัพท์สอบถามร้อยละ 60 พบว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.87 และจากการวิเคราะห์รายงานระหว่างการปฏิบัติงาน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73 เมื่อเปรียบเทียบกับ การวิเคราะห์รายงาน ข้อเสนอโครงการแล้วพบว่าดีขึ้นร้อยละ 5.81 ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าผลลัพธ์ และความพึงพอใจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการมี แนวโน้มที่ดีขึ้น

31. เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาท เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 โครงการภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,246.20 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ชอกันเงิน
1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยร่วมกับภาคเอกชน	สศช.	1,000.00	435.13	564.87
2. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT แห่งชาติ	สนงส่งเสริม. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	98.31	-	98.31
3. โครงการพัฒนาผู้นำทะเลสาบสงขลา	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	25.20	10.44	14.76
4. โครงการพัฒนา	การเคหะแห่งชาติ	451.00	424.32	26.68

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ มีรายได้น้อยและ คนจนในเมือง	และสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน			
5. โครงการระบบ ทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1	กทพ.	3,041.00	721.61	2,319.39
6. โครงการ ก่อสร้างช่องจราจร หลักเพิ่มเติมบน ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7	กรมทางหลวง	750.00	229.05	520.95
7. โครงการ ปรับปรุงสุขอนามัย ท่าเทียบเรือ และ สะพานปลา	กรมประมง	185.48	93.75	91.73
8. โครงการ เคหะสงเคราะห์ ข้าราชการตำรวจ โครงการที่ 3	สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	836.09	538.00	298.09
9. โครงการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด ในระบบ บังคับรักษา	กระทรวงยุติธรรม	1,003.58	730.92	272.66
10. โครงการ ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานในศูนย์ ศิลปาชีพบางไทร	กระทรวงมหาดไทย	87.18	48.42	38.76
รวม		7,477.84	3,231.64	4,246.20

2. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดำเนินการและเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ
หรือหมดความจำเป็น ขอให้นำเงินส่งคืนกรมบัญชีกลางต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรายงานว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย สรรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาท สำหรับโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2546 และโครงการภายใต้แผนงานเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันโดยรวมกับภาคเอกชนเพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 23 โครงการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายสรรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการและกันเงินงบประมาณเพื่อไปเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 23 โครงการ ปรากฏว่าโครงการส่วนใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางโครงการที่มีลักษณะเป็นการศึกษา ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงาน งานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ตาม นโยบาย รัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ คาดว่าจะไม่ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2547

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย

จากข้อมูลกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2547 มีโครงการภายใต้ค่าใช้จ่าย สรรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 57,995.85 ล้านบาท ได้รับอนุมัติเงินจากสำนักงบประมาณแล้ว 56,692.50 ล้าน บาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 47,505.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.80 ของ วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

การดำเนินโครงการได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) การดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน National Program และแผนงานด้าน ชุมชน ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี งบประมาณ 2545 ส่วนใหญ่จะดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน 2546 แต่มีโครงการบางส่วนที่ดำเนินโครงการ และ เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบรายละเอียดโครงการ ปัญหาภัยธรรมชาติ บริษัทผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และมีความล่าช้าจากการ อนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ ซึ่งสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าโครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย และเป็นโครงการที่ ดำเนินการแล้วบางส่วนและมีภาระผูกพันที่ต้องเบิกจ่ายกับผู้รับจ้าง แต่ถูก พับไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 จึงขอให้มีการ ทบทวนการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการที่ถูกพับไป เพื่อมิให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย

ระยะเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเฉพาะส่วนที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2546 โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน 2547 ดังนั้น การดำเนิน โครงการภายใต้แผนงาน National Program และแผนงานด้านชุมชนจะ แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2547

- 2) สำหรับโครงการในส่วนที่ 2 คือ โครงการที่ได้อนุมัติเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ 2546 และโครงการภายใต้แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยร่วมกับภาคเอกชน ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยาย ระยะเวลาดำเนินการและกันเงินงบประมาณเพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จำนวน 23 โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ดำเนินการ แล้วเสร็จ แต่มีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และคาดว่าจะไม่ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2547

จากการตรวจสอบในรายละเอียดของทั้ง 23 โครงการดังกล่าวข้างต้น พบว่ามี โครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2547 จำนวน 10 โครงการ วงเงิน 7,477.84 ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย บางโครงการมีภาระผูกพันตาม - สัญญาที่ต้องเบิกจ่ายกับผู้รับจ้าง และบางโครงการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จแต่ติด ปัญหาในงานย่อย ทำให้การดำเนินงานทั้งโครงการยังไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบาย รัฐบาล และสนับสนุน ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการออกไป จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2548 ซึ่งต้องมีการขออนุมัติกันเงินไว้ เบิกเหลือมปีตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง โดยไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน

32. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงฉบับที่.. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับที่.. (พ.ศ.) ออกตามความใน พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งเป็นการปรับอัตราการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากร้อยละ 4 เป็น ร้อยละ 7 ของราคา ซึ่งอธิบดีประกาศ สำหรับแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน ซึ่งใช้ในการผลิต ปูนซีเมนต์และการปรับอัตราค่าภาค-หลวงแร่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมในการ ผลิตสินค้าเพียงร้อยละ 0.21-0.26 อีกทั้งยังช่วยให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิด ประโยชน์คุ้มค่าและรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ฯ มีดังนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ .ศ.2539)	ร่างกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ... (พ(.... .ศ.	เหตุผลที่แก้ไข เพิ่มเติม
"ข้อ 7 จ ให้เรียกเก็บ ค่าภาคหลวงแร่หิน อุตสาหกรรมในอัตรา ร้อยละ 4 ของราคาซึ่ง อธิบดีประกาศ"	"ข้อ 7 จ ให้เรียกเก็บ ค่าภาคหลวงแร่หิน อุตสาหกรรม ในอัตรา ร้อยละ ซึ่งอธิบดี ประกาศดังนี้ " 1. อัตราร้อยละ 4 ของราคา ซึ่งอธิบดีประกาศ สำหรับแร่ หินอุตสาหกรรมทุกชนิด ยกเว้นที่กำหนดไว้ใน (2) 2. อัตราร้อยละ 7 ของราคา ซึ่งอธิบดีประกาศ สำหรับแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และแร่หินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	เพื่อให้การเรียกเก็บ ค่าภาคหลวงแร่หิน อุตสาหกรรม สามารถ แยก ประเภท คุณลักษณะ ชนิดและ การใช้ประโยชน์อย่าง คุ้มค่าโดยให้เรียกเก็บ ค่าภาคหลวงแร่ได้ตาม ความเหมาะสม

**33. เรื่อง อนุมัตินำเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์เข้ามาใน
ราชอาณาจักร**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำเครื่องออกรางวัล
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในกิจการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เป็นกรณีเฉพาะตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้ กรมศุลกากร
ควบคุมให้มีการนำเข้าเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติเข้ามาในราชอาณาจักรในกรณีอื่น
อย่างเข้มงวด

กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขออนุมัตินำเครื่องออก
รางวัลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์จากบริษัท Smartplay International Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อใช้ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากเป็นเครื่อง
ออกรางวัลอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสามารถออกรางวัลได้ทุกรางวัล สะดวกใน
การขนย้ายไปออกรางวัล ในต่างจังหวัดมีคุณลักษณะดังนี้

เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติแบบ Multipick 6 จำนวน 2 ชุด หนึ่งชุดประกอบด้วย) เครื่องเป่าลม ภาชนะบรรจุ ลูกบอล และลูกบอล 1 ชุด)10 ลูก หมายเลข 0 - 9)) และลูกบอลสำรอง จำนวน 18 ชุด ชุดละ)10 ลูก หมายเลข 0 - 9) รวม 180 ลูก ซึ่งจัดอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 9504.909

เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติแบบ Saturn จำนวน 2 ชุด หนึ่งชุดประกอบด้วย เครื่อง) เป่าลม ภาชนะบรรจุลูกบอล และลูกบอล 1 ชุด)100 ลูก หมายเลข 0 -9 9)) และลูกบอลสำรอง จำนวน 3 ชุด ชุดละ)100 ลูก หมายเลข 0 - 99) รวม 300 ลูก ซึ่งจัดอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 9504.909

ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์เป็นการขอนำเข้ามาใช้ในกิจการของหน่วยงานรัฐบาลในการออกสลากกินแบ่ง เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่เนื่องจากเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นสินค้าต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 122) พ.ศ. 2540 จึงต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีมีมติให้นำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นกรณีเฉพาะได้

34. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานไปพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดเรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการจัดแบ่งประเภทของราชกิจจานุเบกษา

กำหนดวิธีการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องและเอกสารแนบ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงสำนักเลขาธิการ (ถ้ามี) คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประสงค์จะให้ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และส่งไปตามลำดับก่อนหลัง ของแต่ละเรื่อง-

กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องตรวจสอบและรับผิดชอบความถูกต้องในเนื้อหาของเรื่องและเอกสารแนบ ที่ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ (ถ้ามี) จัดเก็บต้นฉบับไว้เพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบด้วย

กรณีหน่วยงานเจ้าของเรื่องตรวจพบว่าเรื่องที่ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษามีข้อบกพร่อง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังมิได้ประกาศเรื่องนั้นในราชกิจจานุเบกษา ให้รีบแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อระงับการประกาศ

กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจส่งเรื่องและเอกสารแนบ คืน (ถ้ามี) หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเรื่องประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศและเผยแพร่ทางเครือข่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ให้ถือเป็นหลักฐานของทางราชการที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ทุกประการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า โครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2546 - 2549 เป็นกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประกาศ รูปแบบการจัดพิมพ์ การเผยแพร่และให้บริการราชกิจจานุเบกษาโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน โดยกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและขั้นตอนเกี่ยวกับการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษาที่ชัดเจนเป็นระบบแบบแผนเดียวกัน จึงได้ยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ขึ้น

โดยที่ร่างระเบียบดังกล่าว มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยหน่วยงานเหล่านั้นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากรูปแบบของเอกสาร เป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อสังเกตบางประการ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้เป็นไปตามผลการสัมมนาแล้ว จึงได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ

35. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดประจำเดือนสิงหาคม (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศตส. เสนอ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนสิงหาคม (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การประชุมศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) มีรอง นายกรัฐมนตรี (พลเอก ขวลิต ยงใจยุทธ) ผู้อำนวยการ ศตส. เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ศตส. ตามลำดับ ดังนี้

ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดศตส.มท .

1.1 การสำรวจเพื่อจำแนกสถานะของหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหา/ เสพติด ณ วันที่10 สิงหาคม 2547 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ขณะนี้หมู่บ้านประเภท กและ (เข้มแข็งมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน) .
รวมกัน (เข้มแข็งและมีระบบเฝ้าระวัง) ประเภท ข70,481 หมู่บ้าน/
ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 85.45

ชุมชนประเภท ค ต้องเสริมความเข้มแข็งเป็นกรณี) และ ง (เข้มแข็ง)
รวมกัน(พิเศษ11,999 หมู่บ้าน ชุมชน คิดเป็นร้อยละ/14.55

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ศตส.จะต้องดำเนินการจำแนกสถานะ .จ .
ชุมชนเข้มแข็งให้แล้วเสร็จ/หมู่บ้าน

1.2 การประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการป้องกัน
กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยา เสพติด)Potential Demand) ในปีงบประมาณ
2548 ให้เป็นเอกภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามแนวยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานของรัฐบาลวันที่ 1-2 กันยายน 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดทุกจังหวัด รวมประมาณ 400 คน

1.3 ปฏิบัติการพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดเทิดไท้ถวายองค์ราชินี โดย
ดำเนินการ re x-ray ผู้เสพผู้ติด ให้ออกมาแสดงตนเพื่อถวายเป็นพระราช-
กุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

1.4 การจัดแข่งขันตระกร้อเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ตามดำริของ พลเอก พิจิตร กุล
ละวณิชย์ องคมนตรีระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2547 ณ ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงานด้านควบคุมด้วยยา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม -8 สิงหาคม 2547 ด้านการปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด รวมจับกุมทุกข้อหา จำนวน 5,570 ราย 6,042 คน รวมของกลางยาบ้า จำนวน 5,919,610 เม็ด

ศตส กองทัพไทย ระหว่างวันที่ .5 กรกฎาคม -8 สิงหาคม 2547 งานสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน รวมของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,645,325 เม็ด เฮโรอีน จำนวน 23.6413 กิโลกรัม กัญชาแห้ง จำนวน 2,421.5294 กิโลกรัม กัญชาแห้ง จำนวน 1,242.4317 กิโลกรัม

กองทัพบก หน่วยของกองทัพบก ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 88 หน่วย ได้จัดชุดปฏิบัติการข่าวของหน่วยเพื่อติดตามตรวจสอบและหาข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร

การดำเนินงานด้านการดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติด/

จำนวนผู้เสพติดยาเสพติด ระหว่างวันที่/1 ตุลาคม 2546-31 กรกฎาคม 2547

ระบบสมัครใจ 12,649 คน ร้อยละ 60.41 %

ระบบบังคับบำบัด 5,288 คน ร้อยละ 25.25 %

ระบบต้องโทษ 3,002 คน ร้อยละ 14.34 %

รวมทุกระบบ 20,939 คน

การดำเนินงานเชิงคุณภาพ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1) ปรับเปลี่ยนเจตคติและการปฏิบัติของสังคมต่อผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยการ/จัดประชุม พัฒนาเครือข่ายเยาวชนและครอบครัว
- 2) บูรณาการแผนการบำบัดฟื้นฟู และดูแลในพื้นที่ โดยปฏิบัติการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการติดตามผลด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยา/
- 3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบำบัดฟื้นฟูและดูแลให้มีมาตรฐานโดยนิเทศติดตามการดำเนินงานของวัดศุขนิยสังเคราะห์และฟื้นฟูจังหวัดกาญจนบุรี

4) ให้การดูแลต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปเสพยาอีก โดยสำนักงาน ปัดจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบติดตาม .ส.ป. ผู้ติดหลังการฟื้นฟู ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เสพ ประเมินผลโครงการบำบัดฟื้นฟูอย่างครบวงจรพัฒนาหลักสูตรคลินิก ครอบครัวระดับจังหวัด

5) การพัฒนาระบบข้อมูลด้านการดูแลผู้เสพยาผู้ติดให้เป็นเอกภาพ/

บกปรับเจตนาคดีและการปฏิบัติ" ทหารสูงสุด ได้จัดโครงการ. ภายใต้โครงการค่าย พุทธ "ของสังคมต่อผู้เสพยาเสพติด ธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ห้วง15-24 กรกฎาคม 2547 จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวม 2,000 คน

กองทัพบก ได้จัดโครงการศูนย์ทะเบียนทหารติดยาเสพติด ผลกพบได้รวบรวมผลการตรวจสอบเสพยาติใน .ทบ.ศตส . ปีสภาวะของทหารกองประจำการ จำนวน29,824 นาย ตรวจสอบสารเสพยาติ จำนวน 53 นาย คิดเป็นร้อยละ 0.18 ผลการตรวจมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการฝึกและการอบรมควบคู่กับการฝึกเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันปัญหาเสพยาติ และผลการดำเนินงานของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของ ทบ . จำนวน8 ศูนย์ ได้รับผู้ที่ต้องคดีเสพยาติ ซึ่งศาลตัดสินให้เข้าฝึกอบรมในลักษณะบังคับบำบัด ยอดเดิม 870 คน รับเพิ่ม 16 คน จำหน่าย 14 คน รวม 872 คน

กองทัพเรือ ได้เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือแบบบังคับ บำบัด โดยรับผู้เข้ารับการบำบัดจากกรมคุมประพฤติ จำนวน 343 คน

กองทัพอากาศ ดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ มีผู้เข้ารับการ บำบัด จำนวน 400 คน

รับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสพยาติตาม Roadmap ระยะที่ 3 ของ ศตสระหว่างวันที่ ธันวาคม สิงหาคม ในด้านการแก้ไขปัญหาดัวยาและ .กทม . ผู้ติด ด้านการแก้ไขในกลุ่มผู้มีโอกาส/ผู้ค้ายาเสพยาติ ด้านการแก้ไขปัญหายผู้เสพยา เข้าไปใช้ยาเสพยาติด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

รับทราบสถานการณ์เสพยาติประเทศไทยเดือนกรกฎาคม 2547 โดยสรุป สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ ยาบาร์อ ลักลอบนำเข้าบริเวณชายแดนเพื่อ จำหน่ายให้ลูกค้า สำหรับเฮโรอีน จะนำออกไปสู่ตลาดโลก โดยใช้ไทยซึ่งเป็น 1

ใน 4 ประเทศเป็น ทางผ่าน สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด จำนวนผู้เข้ารับ การบำบัดรักษา รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 เป็นต้นมา

ที่ประชุมเห็นชอบ Roadmap การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 4 ปี 2548 โดยมีสาระสำคัญ

เป้าหมาย มุ่งที่จะเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืนและมีระบบ เฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้า ยาเสพติด (Supply) ยุทธศาสตร์การแก้ไขผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด/ (Demand) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (Potential Demand) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ที่ประชุม เห็นชอบ ร่วมกวาดล้างยาเส . . .ปฏิบัติภารกิจพลังแผ่นดิน"พติด ครั้ง ที่ 2 (4 ตุลาคม -3 ธันวาคม 2547)"

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณในปี พ .ศ.2548

ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปราม การลักลอบค้า ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรมของชาวต่างชาติในไทย

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการประสานคดี ยาเสพติดรายสำคัญ กำหนดกรอบ แนวทางปฏิบัติในการประสานคดี ยาเสพติดรายสำคัญ ระหว่างพนักงาน สืบสวน พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ เพื่อให้การดำเนินคดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะได้จัดทำเป็นคำสั่ง ศตต่อไป .

2. ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ ซึ่งไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดโดยรวม

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

- 1.1 ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ. . . .ศ.
- 1.2 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดศ.พ (. . ฉบับที่)
- 1.3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยศ.พ (. . ฉบับที่)

1.4 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย ยาเสพติดให้โทษ พ. . . .ศ.

1.5 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

การยกร่างกฎหมายใหม่และกระบวนการดำเนินคดีโดยวิธีพิเศษ

2.1 กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือของผู้กระทำผิดในคดีอาญา

2.2 กฎหมายว่าด้วยการชะลอการฟ้อง

2.3 กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรม หรือ RICO (Racketeer influence and Corrupt Organization Act)

2.4 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ. . . .ศ.

การพิจารณายาเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 2547 รวมจำนวน 2,570 คดี เป็นเงินที่จ่ายทั้งสิ้น 95,651,021 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547)

36. เรื่อง การลงนามในพิธีสารสำคัญ 2 ฉบับ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 36

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการลงนามในพิธีสารสำคัญ 2 ฉบับ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers Meeting: AEM) ครั้งที่ 36 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ได้แก่ พิธีสารแก้ไขพิธีสารว่าด้วยมาตรการพิเศษสำหรับสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ฉบับที่ 1 และ พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 4 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวัฒนา เมืองสุข) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2547 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการลงนามพิธีสารทั้งสองดังกล่าวด้วย

37. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานในภาชนะน้ำมันแพง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการได้หารือร่วมกันในการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยยึดหลัก 4 ประการดังนี้

เป็นมาตรการเพื่อประหยัดพลังงาน

ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ไม่กระทบการจ้างงานของพนักงาน

มีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ

จากหลักการข้างต้น จึงมีมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดทำการห้องร้านที่มีพื้นที่ขาย ตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตรขึ้นไป โดยให้กระทรวงพาณิชย์รับไปประสานงานกับผู้ประกอบการให้เริ่มดำเนินการภายใน 15 วัน ดังนี้

	จันทร์- พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์- อาทิตย์ นักช้ตฤกษ์
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น Department Store, Hyper Mart เป็นต้น	11.00-21.30 น.	11.00-22.00 น.	10.00-22.00 น.
กิจการขายส่ง เช่น Macro	06.00-21.30 น.	06.00-22.00 น.	06.00-22.00 น.

โดยกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กที่มีพื้นที่ขายต่ำกว่าหมื่นตารางเมตรได้แจ้งความจำนงค์ในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยจะเร่งจัดทำแนวทางลดใช้พลังงานเสนอให้ภาครัฐรับทราบ ซึ่งเรื่องนี้รัฐจะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประหยัดพลังงานร่วมกัน

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติกำหนดเวลาห้ามจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตั้งแต่ 24.00-05.00 น. แต่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติอัด CNG หรือ NGV และได้กำหนดเวลาให้ปิดไฟฟ้าสองป้ายโฆษณา สินค้า ป้ายชื่อร้าน ป้ายโรงภาพยนตร์ และไฟส่องตึก ตั้งแต่ 22.00 น.

อนึ่ง กระทรวงพลังงานได้รายงานผลลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าในเดือนมิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นมาตรการ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2546 ปรากฏว่าการใช้ไฟฟ้าลดลง 5.3 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 12 ล้านบาท สำหรับการลดใช้พลังงานในภาคประชาชนตามโครงการประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ ซึ่งเริ่มต้นโครงการเดือนมิถุนายน 2547 และจะสิ้นสุดโครงการเดือนพฤษภาคม 2548 ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถลดใช้ ไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2547 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2546 เท่ากับ 253 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่

ประหยัดได้ 634 ล้านบาท ดังนั้น คาดว่าการดำเนินงานตามโครงการนี้จะประหยัดค่าไฟฟ้าตลอดปีได้ประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท

38. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

1) แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ แต่งตั้ง นางไพเราะ สุดสว่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัด-กระทรวง (นักบริหาร 9) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ 10 ชข) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และสำนัก-เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป

2) แต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) ในกระทรวงต่าง ๆ ที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ รวม 7 กระทรวง

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) ในกระทรวงต่าง ๆ ที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ รวม 7 กระทรวง แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้แต่งตั้ง นายรองพล (นายวิษณุ เครืองาม) เจริญพันธุ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร)11)

อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภรัตน์ คุ้มมณีกุล อธิบดีกรมสรรพากร ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง (นักบริหาร)11)

อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้แต่งตั้ง นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นักบริหาร)11)

อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอให้แต่งตั้ง นายไพรัช รัชยพงษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักบริหาร)11)

อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้ง นายวันชัย ศารทูลทัต อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหาร)11)

อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้แต่งตั้ง คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้แต่งตั้ง นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

3) แต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอให้แต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ประเภทแรก ได้แก่ ผู้ซึ่งเคยรับราชการตำรวจในตำแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไป จำนวน 5 คน ดังนี้ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 2) พลตำรวจเอก สมชาย มลิินทางกูร 3) พลตำรวจเอก อัยยรัช เวสสะโกศล 4) พลตำรวจเอก ณรงค์วิช ไทยทอง 5) พลตำรวจโท ล้วน ปานรศทิพ

ประเภทที่สอง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 6 คน ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ ดร บวรศักดิ์ อุวรรณโณ สาขานิติศาสตร์.2) รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร สาขารัฐศาสตร์ 3) ศาสตราจารย์ ดรศุภชัย พ.ิศิษฐวานิช สาขาเศรษฐศาสตร์4) รองศาสตราจารย์ ดรทศพร ศิริสัมพันธ์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์5) นายนที จิตสว่าง สาขาอาชีววิทยา 6) นายสมบัติ เดียววิเศษ สาขางานยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

4) แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 10

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นางสุภาพร ไชวินทะ ตำแหน่งนายแพทย์ 9 วช. ด้านเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยา กลุ่มบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป สำหรับการนำ

ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ ดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะได้ดำเนินการต่อไป

5) แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 10

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้แต่งตั้ง นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา นักบริหาร 9 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษา 10 ชช.) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ ดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

6) แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ระดับ 10

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 พร้อมทั้งแต่งตั้งสับเปลี่ยนทดแทนในคราวเดียวกัน และเห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร อยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปี สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นการเสนอขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2

นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 เป็นการเสนอขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1

นายฉัตรวัตร กุลละวณิชย์ พันจ่าจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรง-ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ พันจ่าจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายรัชทิน ศยามานนท์ พันจ่าจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

นายธีระบุญย์ โพนาคดี พันจ่าจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายพนัส แก้วลาย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด-

นายบุญช่วย เกิดสุขคนธ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายก่อเกียรติ อัครประเสริฐกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

นายประสงค์ พิทุรกิจจา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นายกิตติพงษ์ สุนานันท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสุวัฒน์ ดันประวัติ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเมฆินทร์ เมธาวิกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายปริญญา อุดมทรัพย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายวิทยา ปิณฑแพทย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายประจักษ์ สุวรรณภักดี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายวรสิทธิ์ โจนพานิช พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายวรเกียรติ สมสร้อย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายพระนาย สุวรรณรัฐ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายวิชัย ศรีขวัญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี

นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายเสนอ จันทรา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง

นายสมบุรณ์ งามลักษณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นายจารึก ปริญญาพล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวิจิตร วิชัยสาร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชม ทองสงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอานนท์ พรหมนารถ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

นายประชา เดรัตน์ พ้นจากตำแหน่งนักปกครอง 10 สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม

นายสุรพล พงษ์ทัตศิริกุล นักบริหาร 9 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายันทชัย สุนทรพิพิธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาท

นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี

นายพินัย อนันตพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร

นายประภากร สมิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ

นายกมล จิตรระวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง

นายไอรส วงษ์สิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง

นายไพศาล รัตนพัลลภ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

นายมานิต วัฒนเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล

นางจุฬามาศ ประทีปวณิช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นายสันหัตต์ จัตุชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่

นายอานนท์ มั่นวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพร

นายวิชชา ประสานเกลียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

นายสุรพล พงษ์ทัตศิริกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่ง นักปกครอง 10 สำนักงานปลัดกระทรวง

นายอำนาจ ผการัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1- 50 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และลำดับที่ 51 - 52 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้รับโอนและแต่งตั้ง นายอุดม พัวสกุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) ฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นัก- ปกครอง 10) จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการ ต่อไป

7) แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับ 10

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายสกล บุญนำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และ ผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุราชการ

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ

นางสาวชะไม สงวนพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)9) สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรง-ผู้ตรวจราชการ) ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง10) สำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตำแหน่งที่ครองอยู่) กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการ .พ.แล้ว ซึ่ง ก9 - 10)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

8) แต่งตั้งประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้ นายจรัส ตถณวุฒิมพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากการเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

9) แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ 10

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10 จำนวน 6 ราย และเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 6 ราย รวมจำนวนทั้งหมด 12 ราย ดังนี้

แต่งตั้ง นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ พ้นจากตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนักสำนักการศึกษา และให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้ง นายพิชัย ไชยพจน์พานิช พ้นจากตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนักสำนักผังเมือง และให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้ง นายชาญชัย ภาวสุทธิการ พ้นจากตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนักสำนักพัฒนาชุมชน และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 10 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้ง นายยลโชค สุขมาก พ้นจากตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนักสำนักการระบายน้ำ และให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผังเมือง

แต่งตั้ง นายพูลพันธ์ ไกรเสริม พ้นจากตำแหน่งนักบริหาร 10 หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการ สำนัก สำนักพัฒนาชุมชน

แต่งตั้ง นายรัฐพล มีธนาถาวร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 10 สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร และให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนัก
การศึกษา

เลื่อนและแต่งตั้ง นายนารา เทวคุปต์ ตำแหน่งนักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการสำนัก
สำนักการระบายน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ (ปฏิบัติงานด้านบริหาร)10
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เลื่อนและแต่งตั้ง นายนพดล เหลืองติลก ตำแหน่งนักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการ
สำนัก สำนักการโยธา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ (ปฏิบัติงานด้าน วิชาการ)10
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เลื่อนและแต่งตั้ง นายนิยม วรรณสุด ตำแหน่งนักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการสำนัก
สำนักการโยธา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เลื่อนและแต่งตั้ง นายธีรเดช ตั้งประพุกธิกุล ตำแหน่งนักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการ
สำนัก สำนักการระบายน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ (ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ)
ราชการ10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการระบายน้ำ

เลื่อนและแต่งตั้ง นางนินนาท ชลิตานนท์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 9 ผู้อำนวยการ
สถาบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 10 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เลื่อนและแต่งตั้ง นางเพียงใจ วิศุทธิ์รัตน ตำแหน่งนักบริหาร 9 ผู้ช่วยหัวหน้า
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 หัวหน้าสำนักงาน
คณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)

